

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIẾN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  
NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 2023**

-----

**1. Khát vọng cống hiến – Lễ sống thanh niên Đất Sen hồng**

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023), sáng ngày 23/3, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng cùng lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh có buổi gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, thanh niên chủ đề “Khát vọng cống hiến – Lễ sống thanh niên Đất Sen hồng”.

Trên tinh thần dân chủ, cởi mở, tại hội nghị, các đoàn viên, thanh niên thể hiện suy nghĩ, nguyện vọng, phản ánh những vấn đề còn băn khoăn, trăn trở từ thực tiễn; đồng thời đưa ra những ý kiến, đề xuất nhằm phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Đất Sen hồng trong tham gia xây dựng quê hương, đất nước. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**2. Họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh**

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại quá trình ra đời và trưởng thành của tổ chức Đoàn qua 92 năm. Trong những năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên tỉnh Đồng Tháp phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, thực chất; các phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng và có nhiều chuyển biến tích cực góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên quê hương Đồng Tháp. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**3. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu**

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 (Dự án thành phần 1) đã bước vào giai đoạn chi trả tiền đền bù cho các hộ dân có đất bị thu hồi. Về tiến độ thực hiện đáp ứng yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, các cơ quan, đơn vị và địa phương không được chủ quan, cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ.

Đây là nhân mạnh của Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong tại cuộc họp lần thứ 11 của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh – An Hữu, vào chiều ngày 23/3. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**4. Đồng Tháp và FAO tại Việt Nam sẽ hợp tác phát triển nông nghiệp**

Ông Rémi Nono Womdim - Trưởng đại diện FAO đánh giá cao sự năng động, tiên phong của tỉnh Đồng Tháp trong thực hiện các chương trình phát triển nông nghiệp. Đồng Tháp khá đa dạng về cây trồng, vật nuôi, quản lý tài nguyên hợp lý, có nhiều sản phẩm OCOP và là địa phương cung cấp lương thực cho nhiều quốc gia khác.

Trên nền tảng đó, Trưởng đại diện FAO đề xuất hợp tác với tỉnh Đồng Tháp 03 nội dung về: Nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh, phát triển giống cây trồng, vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu; Quản lý tài nguyên (đất, nước) và đa dạng sinh học, phục vụ phát triển nông nghiệp xanh (đặc biệt là vùng đệm tại Vườn Quốc gia Tràm Chim); Chuyển đổi phát triển nông nghiệp bền vững theo nông nghiệp xanh, thông minh, chiến lược marketing nông sản. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

#### **5. Ủy ban Tư pháp Quốc hội khảo sát pháp luật về phòng, chống mua bán người**

Bà Mai Thị Phương Hoa – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Trưởng đoàn khảo sát cho biết, Đồng Tháp là một trong 03 địa phương khu vực biên giới Tây Nam (cùng với Tây Ninh và An Giang) được Ủy ban Tư pháp của Quốc hội chọn để khảo sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người.

Việc khảo sát nhằm tìm hiểu về thực trạng triển khai thi hành pháp luật về phòng, chống mua bán người; đồng thời thu thập thông tin, phục vụ việc hoàn thiện pháp luật về phòng, chống mua bán người, nhất là việc sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống mua bán người. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

#### **6. Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất và các hoạt động bảo vệ môi trường**

Theo đó, Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Thúc đẩy sự thay đổi”, Ngày Khí tượng thế giới (23/3) chủ đề “Thông tin thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho hôm nay và mai sau” và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 (25/3) chủ đề “Thời khắc quan trọng cho Trái đất”.

Hoạt động này nhằm thu hút sự quan tâm của cộng đồng cùng nhau thực hiện các chương trình hành động bảo vệ tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển bền vững. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

#### **7. Lễ hội Xoài tỉnh Đồng Tháp dự kiến diễn ra vào cuối tháng 4**

Huyện Cao Lãnh và thành phố Cao Lãnh là 02 địa phương có diện tích trồng xoài lớn của tỉnh, người dân trồng xoài tại đây sẽ được hưởng lợi từ các hoạt động của lễ hội lần này. Vì vậy, việc thông tin rộng rãi để nhiều người dân biết đến, cùng tham gia hoạt động trưng bày sản phẩm xoài, tham gia các hội thi, kết nối thương mại, thực hiện dịch vụ đón khách tham quan du lịch tại vườn xoài v.v. là cần thiết – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đồng thời đề nghị lãnh đạo 02 địa phương lựa chọn những vườn xoài đáp ứng các điều kiện để triển khai. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

#### **8. Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm cờ bạc**

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo 138/ĐP tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xác định công tác phòng, chống tội phạm nói chung và vi phạm pháp luật về tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói riêng là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, trong đó lực lượng Công an là nòng cốt, cùng với sự tham gia, đóng góp tích cực của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp chính quyền, có sự đồng bộ, thống nhất ý chí và quyết tâm chính trị cao. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

#### **9. Đề nghị tổ chức diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng**

Ngày 23/3, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn gửi các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức

và người lao động trong cơ quan, đơn vị và địa phương nắm Quyết định số 964/QĐ-TTg; Kế hoạch số 355/KH-UBND và tổ chức thực hiện theo các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

#### **10. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06**

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện xác định triển khai Đề án 06 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, phải được thực hiện thường xuyên liên tục ở tất cả các cấp, các ngành; tập trung rà soát, cải tiến quy trình tiếp nhận, hướng dẫn hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tại Bộ phận một cửa theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Thay đổi tư duy “làm thay, làm hộ” sang hỗ trợ, hướng dẫn để nâng cao kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; thay đổi thói quen sử dụng hồ sơ giấy sang sử dụng hồ sơ điện tử để từng bước hình thành công dân số, xã hội số - Chỉ thị nêu rõ. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

#### **11. Thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh**

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng tăng cường nghiên cứu, phân tích, dự báo thị trường, đặc biệt là nhu cầu về các loại hình bất động sản công nghiệp, bất động sản dịch vụ, du lịch; khẩn trương lập, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025; làm việc với các địa phương nhằm đẩy mạnh việc rà soát, trình, phê duyệt (phê duyệt điều chỉnh) quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng để triển khai thực hiện các dự án nhà ở, bất động sản trên địa bàn; tăng cường theo dõi, giám sát có hiệu quả tình hình thị trường để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp, giải pháp phù hợp nhằm ngăn chặn tình trạng thị trường “phát triển nóng” hoặc “đóng băng”, tình trạng tung tin đồn thổi, đầu cơ thổi giá bất động sản lên cao để trục lợi. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

---

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung  
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập  
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày  
VÕ THANH TOÀN**

**CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP**

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: [www.dongthap.gov.vn](http://www.dongthap.gov.vn)

Email: [banbientap@dongthap.gov.vn](mailto:banbientap@dongthap.gov.vn)

Điện thoại: 02773.853949